

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**  
**về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới;**  
**công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo**

Ngày 17/10/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp xem xét, nghe báo cáo về tiến độ, kết quả công tác xây dựng nông thôn mới; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chức năng báo cáo và ý kiến tham gia của các đồng chí dự hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất kết luận và chỉ đạo:

**1. Về công tác xây dựng nông thôn mới:**

Nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền huyện và cơ sở trong thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức khảo sát, đánh giá các tiêu chí chưa đạt đề tập trung triển khai thực hiện. Các nhóm tiêu chí về quy hoạch, văn hóa - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị nhìn chung các xã đạt và cơ bản đạt.

Bên cạnh đó, qua rà soát đến thời điểm hiện tại, một số tiêu chí thuộc nhóm tiêu chí về xây dựng kết cấu hạ tầng như giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa; nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, tiêu chí thu nhập bình quân đầu người, tiêu chí về môi trường ở một số xã còn chưa đạt.

Để đạt kế hoạch về đích nông thôn mới đối với 6 xã trong năm 2016, đồng thời chuẩn bị nguồn lực để thực hiện đối với 04 xã còn lại trong năm 2017 và đạt huyện nông thôn mới vào năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, các ban, ngành, đoàn thể huyện trong thời gian tới cần vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2016, chuẩn bị kế hoạch cho năm 2017 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ủy ban nhân dân huyện:

+ Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, nhất là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người ở các xã; bám sát tiến độ xây dựng cơ bản, đồng thời tập trung đề xuất phương án giải quyết nợ xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm của Thành phố và cấp xã xong trong năm 2016.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện yêu cầu của các tiêu chí chưa đạt.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai; làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện giảm nghèo bền vững theo kế hoạch.

+ Chỉ đạo các ngành và 6 xã: Yên Sơn, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đại Thành, Phú Mãn, Đông Xuân tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, củng cố các tiêu chí đã đạt; chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Rà soát, xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của huyện để từng bước tập hợp hồ sơ, thực hiện quy trình đề nghị công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2018.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo và thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân về phát triển kinh tế toàn diện, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân.

## **2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân:**

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Vì vậy, công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được tăng cường; nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng cao, đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tình trạng lấn chiếm đất đai ở một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm. Một số quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhưng cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc hoặc thực hiện không đầy đủ, thiếu kiên quyết gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến tình trạng công dân tiếp tục gửi đơn khiếu kiện vượt cấp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy lên cấp trên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

- Đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

- Tập trung xử lý các kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhằm ngăn chặn triệt để nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chưa tích cực phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo việc tiếp nhận đơn, tham mưu hướng xử lý, phân công đơn vị thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư theo thẩm quyền; chỉ đạo Ban tiếp công dân huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư.

- Đối với việc giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Tiến Dân về việc chi trả tiền đóng góp xây dựng Hồ chứa nước Gốc Sy (xã Phú Mãn), giao Ủy ban nhân dân huyện thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Tổ trưởng để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Yêu cầu lập kế hoạch cụ thể; rà soát kỹ toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan, giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

3. Các ban Đảng Huyện ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giám sát, đôn đốc việc thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn, thư ở các địa phương, đơn vị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách địa phương, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo giải quyết.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND; lãnh đạo UBND huyện;
- Các đồng chí HUV;
- Các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VPHU.



